

Số: /KH-UBND

Chiêm Hóa, ngày tháng 3 năm 2022

**KẾ HOẠCH**  
**Thực hiện công tác phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa năm 2022**

*Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện: Số 49/KH-UBND ngày 10/3/2020 về xây dựng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Chiêm Hóa giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 05/8/2021 về xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách du lịch; thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 30/9/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/HU ngày 17/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 16/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.*

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa năm 2022, như sau:

## **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

### **1. Mục đích**

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Từng bước xây dựng, hình thành sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch và làm cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch. Đưa ra các giải pháp để phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025.

### **2. Yêu cầu**

Phát triển sản phẩm du lịch phải gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện; đưa ra các giải pháp phát triển du lịch huyện Chiêm Hóa phù hợp với điều kiện thực tế, đúng định hướng để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu trong kế hoạch.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

### 1. Mục tiêu cụ thể

- Thu hút và đón trên 128.000 lượt khách du lịch đến tham quan.
- Phân đầu tổng thu từ các dịch vụ du lịch đạt trên 115 tỷ đồng.

### 2. Nhiệm vụ

- Triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch thôn Bản Ba, xã Trung Hà với các nội dung:

+ Khôi phục nghề truyền thống dân tộc Tày, Dao như: Nghề thêu, nghề đan lát... gắn với sản phẩm hàng hóa lưu niệm du lịch.

+ Phục dựng lễ hội Giã cốm dân tộc Tày xã Trung Hà.

+ Tiếp tục xã hội hóa xây dựng các công trình phụ trợ đền Bản Ba, xã Trung Hà trở thành điểm du lịch tâm linh.

+ Xây dựng cổng làng văn hóa du lịch thôn Bản Ba, xã Trung Hà.

+ Xây dựng mới 03 Homestay; hướng dẫn 02 Homestay xây dựng sản phẩm OCOP; xây dựng các mô hình trải nghiệm lao động sản xuất, trồng hoa tạo cảnh quan trong làng.

- Tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình tại điểm du lịch sinh thái thác Bản Ba, xã Trung Hà (xây dựng các Bungalow, nhà hàng ăn uống, bể bơi...)

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch: Xây dựng 01 biển quảng cáo và các biển chỉ dẫn du lịch; thiết kế logo du lịch huyện Chiêm Hóa; bổ sung và tái xuất bản tập gấp du lịch cộng đồng, video quảng bá du lịch.

- Thu hút đầu tư xây dựng điểm dừng chân Đèo Gà, thôn An Phú, xã Tân Thịnh.

- Đề nghị công nhận 01 điểm du lịch cấp tỉnh: Đền Bách Thần, thị trấn Vĩnh Lộc.

- Tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, lễ hội thu hút khách du lịch như: Lễ hội chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên; hội đua bè mảng xã Yên Lập...

- Hướng dẫn xây dựng các điểm check in tại vườn Mận, thôn Nà Héc, xã Yên Lập, vườn thanh long thôn An Thái, xã Tân An.

- Tổ chức tập huấn du lịch cộng đồng tại huyện Chiêm Hóa và tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm làm du lịch tại các điểm du lịch tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

- Phối hợp với Bảo tàng tỉnh khảo sát, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng các di tích trên địa bàn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Văn hóa và Thông tin**

Chủ trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

Phối hợp với UBND xã Trung Hà xây dựng làng văn hóa du lịch thôn Bản Ba, xã Trung Hà. Phối hợp với UBND các xã Tân An, Hòa Phú, Hà Lang, Hùng Mỹ, Kim Bình, Yên Lập, Linh Phú từng bước xây dựng các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và xây dựng các sản phẩm du lịch.

Tham mưu thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch: Xây dựng biển quảng cáo và các biển chỉ dẫn du lịch; thiết kế logo du lịch; xây dựng video quảng bá du lịch; Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng và tham quan học tập kinh nghiệm làm du lịch tại các địa phương thực hiện có hiệu quả.

Tham mưu chỉ đạo các xã tổ chức các lễ hội cấp xã, các sự kiện văn hóa gắn với các điểm du lịch. Phối hợp với xã Trung Hà phục dựng lễ hội Giã Cốm; xã Yên Lập tổ chức Hội đua bè mảng; xã Linh Phú tổ chức lễ hội Nhảy lửa; Hướng dẫn xã Phú Bình, Vinh Quang làm thủ tục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tổ chức lễ hội đền Thượng xã Vinh Quang và lễ hội Bản Ho xã Phú Bình 2 năm 1 lần. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng các di tích trên địa bàn.

Tham mưu đề nghị công nhận 01 điểm du lịch cấp tỉnh đối với di tích đền Bách Thần, thị trấn Vĩnh Lộc. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện về UBND huyện để Lãnh đạo huyện kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

#### **2. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho UBND huyện lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và cân đối nguồn ngân sách huyện để bố trí kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Tham mưu cho UBND huyện tranh thủ mọi sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng các điểm du lịch trên địa bàn huyện. Lập danh mục các dự án thu hút đầu tư, các thông tin, số liệu cần thiết cho việc kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

#### **3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

Tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quy hoạch xây dựng các điểm du lịch để thu hút đầu tư.

Hướng dẫn UBND các xã trong việc bố trí, chỉnh trang khu dân cư, hộ gia đình làm dịch vụ Homestay; thực hiện việc cải tạo nhà ở và chỉnh trang khuôn viên đảm bảo điều kiện phục vụ du khách.

Phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào các điểm du lịch. Tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm du lịch.

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã thực hiện phục dựng các nghề thủ công truyền thống để phát triển sản phẩm hàng hóa lưu niệm du lịch, nhất là tại các xã đang xây dựng điểm du lịch cộng đồng; tham mưu tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản vật địa phương trong lễ hội Lồng Tồng, các hội chợ và các sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh.

#### **4. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Hướng dẫn UBND các xã thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường tại các điểm du lịch.

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã sử dụng, quản lý đất sử dụng vào việc phát triển du lịch theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan tạo điều kiện, hướng dẫn về các thủ tục đất đai để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các điểm du lịch trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quy hoạch xây dựng các điểm du lịch.

#### **5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Hướng dẫn các xã xây dựng mô hình phát triển nông sản hữu cơ, sản xuất cây, con đặc sản bản địa để cung cấp sản phẩm hàng hóa, phục vụ ẩm thực cho du khách, ưu tiên các dự án phát triển nông nghiệp tại các điểm du lịch cộng đồng; lựa chọn và đưa các mô hình sản xuất cây, con đặc trưng để ưu tiên xây dựng và phát triển tại các xã có tiềm năng phát triển du lịch (như xã Tân An, Trung Hà, Kim Bình, Hòa Phú, Hà Lang, Hùng Mỹ).

Hướng dẫn các xã xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với phát triển sản phẩm du lịch. Tham mưu tổ chức tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ cảnh quan, môi trường rừng góp phần tích cực trong hỗ trợ phát triển du lịch bền vững.

#### **6. Công an huyện**

Xây dựng phương án đảm bảo về an ninh trật tự cho hoạt động du lịch trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc giữ gìn, bảo đảm an ninh cho hoạt động du lịch tại các điểm du lịch, các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.

Phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch.

#### **7. Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa; Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu**

Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng tại các điểm du lịch sinh thái, rừng đặc dụng; tham mưu, tham mưu với UBND huyện trong triển khai các dự án, kế hoạch phát triển du lịch trong rừng đặc dụng.

## **8. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao**

Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các lễ hội truyền thống, các mô hình du lịch cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch; hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập đội văn nghệ, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ; phục dựng lễ hội truyền thống. Tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc; biên tập, dàn dựng các chương trình văn nghệ; phục dựng các trò chơi dân gian để trình diễn phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Tham mưu nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động trong phần hội của Lễ hội Lồng Tông, hướng dẫn các xã tổ chức tốt các hoạt động hội trong lễ hội cấp xã; các sự kiện văn hóa nhằm thu hút khách du lịch.

## **9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện các nội dung phát triển du lịch theo kế hoạch.

Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian...; tuyên truyền, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách. Lựa chọn, hướng dẫn, giúp đỡ các đội, tổ, hộ gia đình tham gia làm các mô hình du lịch tại địa phương; hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện các thủ tục, điều kiện để kinh doanh dịch vụ homestay theo quy định.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn phục dựng và tổ chức sản xuất các nghề truyền thống, phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch trải nghiệm; thành lập và nâng cao chất lượng các đội văn nghệ, phục dựng các trò chơi dân gian, khôi phục làn điệu dân ca, dân vũ của các dân tộc để phục vụ du khách. Chủ động lồng ghép các nguồn kinh phí để triển khai thực hiện phát triển du lịch tại địa phương.

Kêu gọi xã hội hóa phục dựng các di tích (đền, chùa) dần hình thành các điểm du lịch.

\* *UBND xã Trung Hà*: Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai xây dựng làng văn hóa du lịch thôn Bản Ba, xã Trung Hà theo các nội dung trong kế hoạch.

\* *UBND xã Phú Bình, Vinh Quang*: Lập hồ sơ trình UBND huyện đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tổ chức lễ hội đền Thượng xã Vinh Quang và lễ hội Bản Ho xã Phú Bình 2 năm 1 lần.

\* *UBND thị trấn Vĩnh Lộc*: Lập hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch cấp tỉnh đối với di tích đền Bách Thần.

\* *UBND xã Yên Lập*: Tổ chức hội đua bè mảng xã Yên Lập, hướng dẫn hộ gia đình xây dựng các điểm checkin tại Vườn Mận thôn Nà Héc, lập hồ sơ đề nghị tổ chức lễ hội cấp xã đối với lễ hội Lồng Tông xã Yên Lập vào năm 2023.

\* *UBND xã Linh Phú*: Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn và từng bước phục dựng lễ hội nhảy lửa gắn với phát triển du lịch.

\* *UBND các xã Tân An, Hùng Mỹ, Hà Lang, Kim Bình, Hòa Phú*: Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, các danh thắng trên địa bàn để phát triển du lịch. Lựa chọn, hướng dẫn các hộ gia đình đăng ký làm dịch vụ Homestay và các dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện của địa phương để thu hút khách du lịch.

### **10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội**

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, tích cực tham gia làm du dịch cộng đồng; chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tham gia cùng UBND xã làm các phần việc cụ thể góp phần thực hiện công tác phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

### **11. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Phối hợp, giúp đỡ UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng; tổ chức khảo sát, hướng dẫn xây dựng các điểm du lịch cộng đồng và thực hiện kết nối các điểm du lịch của huyện với các điểm du lịch của các địa phương trong tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (*qua Phòng Văn hóa và Thông tin*); trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND huyện để chỉ đạo giải quyết./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó CVPTH;
- Chuyên viên Văn xã;
- Lưu: VT, VH TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hà Thị Minh Quang**